



*NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh đã gửi đi thông điệp đáng chú ý về dự án đưa Phòng Truyền thống thành Nhà bảo tàng Nguyễn Siêu và kêu gọi hiến tặng hiện vật đóng góp vào Nhà bảo tàng của trường.*



Trong tháng 5 và tháng 6, nhà trường tổ chức [loạt hội thảo trực tuyến](#) dành cho CMHS và HS xoay quanh lộ trình học tập, xu hướng nghề nghiệp, cuộc sống du học, chương trình dự bị đại học, kĩ năng dành cho du học sinh... trên nền tảng webinars và livestream rộng rãi trên fanpage [Nguyễn Siêu International](#) và [Trường Nguyễn Siêu](#). Bên cạnh các hội thảo trực tuyến là hội thảo trực tiếp do giáo viên quốc tế và các học sinh đang theo học tư vấn cho học sinh lớp 10 về [chương trình A Level](#) mà các em có thể theo học trong tương lai.

Đặc biệt, khóa [Dự bị đại học](#) đã đón nhận những thông tin đáng mừng khi liên tiếp có học sinh Nguyễn Siêu được các trường đại học quốc tế nhận vào học và giành được học bổng đại học ngay từ lớp 11.





Ngày 4/5/2020, sau thời gian nghỉ giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, học sinh THCS & THPT Nguyễn Siêu đã [trở lại trường học tập trung](#) trong sự quản lí sát sao về học tập, ăn nghỉ bán trú, đưa đón bằng xe bus... Cũng trong tuần lễ đó, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học đã tích cực, khẩn trương tập huấn những thao tác cuối cùng để có thể [đón học sinh Tiểu học](#) vào ngày 11/5. Nhờ khâu chuẩn bị chu đáo với sự phân bổ nhân sự hỗ trợ hợp lí đến từng bữa ăn, giấc ngủ, nhà trường đã đón học sinh Tiểu học [trở lại an toàn, thuận lợi](#).

Trong cả tháng Năm, nhà trường vẫn duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa, dù lịch học tập, sinh hoạt có nhiều xáo trộn. Cùng với nhiều tổ chức, cá nhân khác, Trường Nguyễn Siêu đã tham gia quyên góp, [ủng hộ khẩu trang y tế](#) cho người Việt khó khăn tại nước ngoài.



Đảng bộ Trường Nguyễn Siêu tiến hành [Đại hội lần thứ II nhiệm kì 2020-2025](#) vào ngày 31/5/2020 để tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025 với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Trường Nguyễn Siêu song ngữ tiếp tục đổi mới, phát triển lên tầm cao mới, từng bước tiến tới Trường Quốc tế Cambridge mang bản sắc Việt Nam hội nhập Quốc tế”.

Trước đó, ngày 18/5, trong không khí cả nước chào đón ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu đã tổ chức [lễ kết nạp](#) 56 thành viên ưu tú.

Thầy trò Nguyễn Siêu xuất hiện rạng rỡ trên VTV1, trong [chương trình Vì tâm vóc Việt](#), ngày 26/5/2020, để khẳng định giá trị của các môn học phát triển kĩ năng và năng khiếu.



Học sinh Khang Thịnh (lớp 7C11) đã ra mắt độc giả cả nước cuốn sách đầu đời [“Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy”](#) vào Chủ nhật 24/05/2020, với mong muốn mang đến một thế giới tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ cùng nhiều ước mơ đẹp cho các bạn nhỏ nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sắp tới.



Sản phẩm của học sinh Thảo Linh - 1C15